

หมู่บ้านผีเปลี่ยนมือ

ซึกแซ็กรับค่าชดเชย แฉเวียนเทียนหลวงรัฐ

แฉนายทุนหมู่บ้านผีสุดแสบ ซึกแซ็กทำสัญญาซื้อขายที่ดินกว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่ร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร เปลี่ยนมือให้ญาติเป็นกรณีที่ได้รับเงินชดเชยไร่ละ 5 หมื่น ทั้งที่เคยได้รับ

บ้านผี □ **ต่อจากหน้า 1**
ค่าเวนคืนไปแล้วในปี 35 ไร่ละ 8,000 บาท แคมป์เตรียมจัดมือบ้ครอบงำกับรัฐหากไม่ได้รับเงินชดเชย ขณะที่นายอำเภอหนองบัวแดงทำหนังสือแจ้ง ปัดในพื้นที่ยังไม่พบการสร้างบ้านผี ด้านพท. ยัน แผนทีโออาร์บริหารจัดการน้ำโป่งใส

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. พ.ศ.อ.ไอศุรย์สิงหนาท รอง ผบ.ก.จ.จ.ชัยภูมิ ในฐานะหัวหน้าชุดปราบปรามขบวนการก่อสร้างหมู่บ้านผี จ.ชัยภูมิ เบ็ดเตล็ดว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แยกกันออกปฏิบัติหน้าที่หาข่าวใน 2 โครงการ ได้แก่ ในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และเขื่อนยางนาดี ใน อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า และ อ.เทพสถิต เบื้องต้นจากการสืบสวนทราบว่า ในอดีตที่เริ่มมีการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรในปี 2532 ได้เริ่มมีกลุ่มนายทุนและนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินในบริเวณนี้ไปอยู่ในครอบครองมากกว่า 6,000 ไร่ จนกระทั่งรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าของที่ดินไร่ละ 8,000 บาท ทำให้กลุ่มนายทุนกลุ่มนี้ได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนมาก

พ.ศ.อ.ไอศุรย์ กล่าวต่อว่า ต่อมา มีกลุ่มผู้ประท้วงบางกลุ่มได้ออกมาเคลื่อนไหวเดินขบวนคัดค้านไม่ให้เกิดการสร้างเขื่อนจนเกิดปัญหาขึ้น ทำให้รัฐต้องสั่งยุติการดำเนินการก่อสร้างจนเวลาล่วงเลยมานานกว่า 20 ปี ต่อมาเมื่อปี 56 ทางรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท และได้เห็นชอบให้มีการ

สร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และเขื่อนยางนาดีขึ้นอีกครั้ง แต่กลับพบว่า มีกลุ่มนายทุนเข้ามาคานานินการสร้างหมู่บ้านผีเพื่อหวังได้รับเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้ว

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบข้อมูลกลุ่มนายทุนดังกล่าว โดยพบว่า เจ้าของที่ดินในพื้นที่สร้างเขื่อนโป่งขุนเพชรรายหนึ่งที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองที่ดินกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งเคยนำชาวบ้านต่อสู้อันได้รับค่าชดเชยจากการสร้างเขื่อนเมื่อปี 2535 จำนวนไร่ละ 8,000 บาท ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเปลี่ยนมือไปเป็นของญาติพี่น้องตนเอง และได้ทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดที่ดินผืนเดิมที่เคยได้รับเงินชดเชยไปเมื่อปี 35 เพื่อหวังจะได้รับเงินชดเชยอีกไร่ละ 5 หมื่นบาท ตามที่ทางการได้ตกลงกับชาวบ้านก่อนหน้านั้น อีกทั้งนายทุนกลุ่มนี้ยังอยู่เบื้องหลังการออกเงินทุนให้ชาวบ้านเข้าไปก่อสร้างบ้านพัก จุดสระ ปลูกต้นไม้ พร้อมปล่อยข่าวให้กลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันเป็นพลังมวลชน เพื่อเตรียมไว้ต่อรองกับรัฐบาลกรณีที่ไม่ได้เงินชดเชยอีกด้วย

วันเดียวกัน นายอดิเทพ กมลเวช นายอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้ทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงกรณีหมู่บ้านผีใน อ.หนองบัวแดง ส่งมายังสำนักงานเดลินิวส์ โดยระบุว่า ตามที่ นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 มิ.ย. ได้มีเสนอข่าวการสร้างหมู่บ้านผีในพื้นที่เตรียมก่อสร้างเขื่อนรับ และเขื่อนสะพานหิน ในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง นั้น ทางอำเภอหนองบัว

แดงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนรับ ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า และไม่ได้รับบรรจุไว้ในงบประมาณของกรมชลประทานแต่อย่างใด ส่วนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงเหนือได้ตรวจสอบแล้วพบว่า มีชาวบ้านที่เข้าไปทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ และป่าอนุรักษ์ อยู่ก่อนแล้ว 13 ราย แต่ไม่พบว่ามีการก่อสร้างบ้านในลักษณะที่มีเจตนาทุจริตแต่อย่างใด

อีกด้านหนึ่ง ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่น่าขงูเท่น ชาตภิญโญ อดีตประธานคณะกรรมการประสานผู้นำล่งทะเล ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบและทบทวนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหายุทกภัยของประเทศ เนื่องจากการออกทีโออาร์ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) อาจไม่ครบถ้วนขาดความชัดเจน ว่า นายกฯ ได้มอบหมายให้ภยนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากอัยการสูงสุด ในฐานะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ เข้าพบ ป.ป.ช. เพื่อหารือร่วมกันในการป้องกันกาทุจริตและความเสียหายของทางราชการในการดำเนินการต่าง ๆ แล้ว ขอให้ประชาชนวางใจได้ว่าจะไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอน